

# Radisson Blu hội an resort: Nét chạm tinh hoa giữa lòng phố cổ

14:49 27/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Radisson Blu Hội An Resort chính thức mở cửa đón khách, đánh dấu bước phát triển mới trong ngành du lịch nghỉ dưỡng tỉnh Quảng Nam.**



*Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Hội An với sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp hiện đại và giá trị văn hóa đặc sắc*

Radisson Blu Hội An Resort được vận hành bởi thương hiệu Radisson Blu, một trong những tên tuổi quản lý khách sạn hàng đầu thuộc tập đoàn Radisson Hotel Group (Mỹ). Tập đoàn Bamboo Capital là đơn vị phát triển.

Nằm trên trục đường du lịch huyết mạch Trường Sa - Lạc Long Quân, khu nghỉ dưỡng nối liền trung tâm TP. Đà Nẵng với các di sản văn hóa thế giới tại Hội An. Từ đây, du khách có thể di chuyển thuận tiện tới các điểm du lịch nổi tiếng như phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, thánh địa Mỹ Sơn, cố đô Huế và nhiều bãi biển đẹp của Đà Nẵng - Hội An như Hà My, Non Nước, Mỹ Khê, An Bàng, Cửa Đại.



*Radisson Blu Resort Hội An đã chính thức mở cửa đón khách vào ngày 17/12/2024*

Radisson Blu Hội An Resort có quy mô 10,3 ha , bao gồm 675 phòng nghỉ sang trọng và 66 biệt thự 5 sao. Đến đây du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ của mình với mức giá từ 2 triệu đồng/đêm, bao gồm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Một đêm nghỉ tại Radisson Blu Hội An Resort sẽ đi kèm với bữa sáng buffet hàng ngày dành cho gia đình, cùng ưu đãi giảm giá 20% cho các dịch vụ F&B. Sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại và các dịch vụ chất lượng cao khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích sự tinh tế.

Không những thế, khu nghỉ dưỡng còn mang đến những trải nghiệm thư giãn độc đáo. Du khách sẽ được tận hưởng không gian độc bản với bãi biển riêng và hồ bơi ngoài trời. Những buổi sáng yên bình với hoạt động đạp xe quanh khuôn viên hay tản bộ bên bờ biển Hà My xanh mát. Hệ thống nhà hàng, quầy bar, khu vực thể thao, chăm sóc sắc đẹp... luôn mở cửa sẵn sàng chào đón. Tất cả đều được thiết kế để hòa quyện với thiên nhiên, giúp nuôi dưỡng tâm trí, cơ thể và tâm hồn của mỗi du khách.





Radisson Blu Resort Hội An được thiết kế với tòa khách sạn chạy dài thẳng tắp đến bờ biển Hà My, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp từ mọi góc nhìn. Kiến trúc hiện đại đậm chất Mỹ, hòa quyện tinh tế với cảnh quan xung quanh, tạo cảm giác rộng mở và thư giãn. Nội thất bên trong sang trọng, mang phong cách kiến trúc đồng nhất với các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Radisson Hotel Group. Hệ thống cửa rộng mở, đón trọn ánh sáng tự nhiên, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của biển cả và không khí trong lành từ thiên nhiên xung quanh.

Không chỉ là một khu nghỉ dưỡng, Radisson Blu Hội An Resort còn là nơi du khách có thể cảm nhận được tinh hoa của thiên nhiên, văn hóa và sự phục vụ tận tâm. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại và dịch vụ đẳng cấp, dự án hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng mới của ngành du lịch Hội An và khu vực.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/radisson-blu-hoi-an-resort-net-cham-tinh-hoa-giua-long-pho-co>